

Số: /TB-UBND

Tân Uyên, ngày 29 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện
tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021

Ngày 26/4/2021, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021 dưới sự chủ trì của đồng chí Bùi Huy Phương - Chủ tịch UBND huyện. Dự họp có đại diện lãnh đạo Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện, các ban xây dựng Đảng, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tháng 4; nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021 và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 4, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo theo kế hoạch, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt cao so với kế hoạch giao; các công trình xây dựng cơ bản được tăng cường kiểm tra, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công tăng so với cùng kỳ năm 2020. Hoạt động thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án trên địa bàn huyện được thực hiện tốt. Hoạt động thương mại, dịch vụ, tài chính ngân sách có chuyển biến rõ nét. Công tác giáo dục - đào tạo được triển khai đảm bảo theo kế hoạch; các kỳ thi, hội thi đạt kết quả cao. Công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được thực hiện tốt; việc tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 được triển khai đảm bảo tiến độ, đúng kế hoạch. Tập trung triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Mặc dù đạt được những kết quả tích cực, song vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đó là: Trong tháng đã xảy ra 01 vụ cháy rừng tại xã Nậm Sỏ gây thiệt hại một số diện tích cây Quế và rừng tái sinh. Một số nhiệm vụ như: Tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc, phòng dại cho chó mèo ở các xã; chi trả dịch vụ môi trường rừng; trồng cây ăn quả, chăm sóc Mắc ca; tiến độ xây dựng xã NTM; xác định bản NTM nâng cao gắn với phát triển du lịch,... thực hiện còn chậm. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ còn chưa chặt chẽ; ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của Thủ trưởng một số đơn vị còn hạn chế,...

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5 NĂM 2021

Để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021 nói chung và trong tháng 5 năm 2021. Yêu cầu các các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, huyện; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tập trung truy vết thần tốc, triệt để, cách ly, giám sát chặt chẽ và thực hiện tốt công tác cách ly, quản lý sau cách ly đúng theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài, phát hiện sớm, khoanh vùng dập dịch triệt để; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, bình tĩnh ứng phó với tình huống dịch bệnh. Thực hiện tốt việc tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn.

2. Tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật và tiến độ, kế hoạch đã đề ra. Tiếp tục thực hiện kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử theo kế hoạch; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn, trả lời về công tác bầu cử; triển khai cấp phát kinh phí kịp thời, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử. Có phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thiên tai, bảo đảm tổ chức ngày bầu cử thành công, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm.

3. Sản xuất nông, lâm nghiệp

3.1. Trồng trọt

Chỉ đạo, đôn đốc, tập trung hướng dẫn chăm sóc diện tích lúa Đông Xuân, triển khai sản xuất vụ Xuân Hè. Chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng. Kiểm tra cây giống và thực hiện kế hoạch trồng mới năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng, số lượng theo kế hoạch.

Hướng dẫn Nhân dân chăm sóc diện tích chè hiện có; đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân làm đất, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác trồng chè năm 2021. Tập trung chỉ đạo, đầu tư chăm sóc diện tích Mắc Ca đã trồng; đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng Mắc ca đảm bảo về kỹ thuật, diện tích và mùa vụ trồng. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường phối hợp với các Doanh nghiệp theo dõi, hướng dẫn chăm sóc tốt các mô hình mới, đánh giá hiệu quả, làm việc với nhà đầu tư để nghiên cứu nhân rộng diện tích thực hiện. Tăng cường phối hợp với các đơn vị Doanh nghiệp, HTX triển khai thực hiện, rà soát diện tích đủ điều kiện trồng cây ăn quả. Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh giống, vật tư nông nghiệp trên địa bàn huyện năm 2021.

Giao Trung tâm dịch vụ nông nghiệp nghiên cứu, khảo sát điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tại xã Mường Khoa, hướng dẫn kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Lê nhằm mục tiêu phát triển diện tích cây ăn quả gắn với phát triển du lịch; đồng thời

hướng dẫn kỹ thuật trồng Địa lan để đăng ký sản phẩm OCOP. Nghiên cứu về giống và hướng dẫn nhân dân ghép cành Bơ tại xã Trung Đông.

3.2. Chăn nuôi, thủy sản

Chỉ đạo, hướng dẫn, tuyên truyền, tăng cường công tác kiểm soát chặt chẽ phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là những dịch bệnh nguy hiểm như: Bệnh lở mồm long móng, tụ huyết trùng, dịch tả Lợn Châu Phi, các chủng cúm gia cầm (A); xử lý kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện tái đàn, nhất là đàn Lợn. Thường xuyên kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm từ động vật, xử lý kịp thời các sản phẩm không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh thú y ra vào địa bàn huyện. Tiếp tục duy trì và phát triển lợi thế vùng lòng hồ thủy điện để phát triển chăn nuôi cá lồng thuộc xã Tà Mít. Chú trọng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn cá, nhất là cá lồng hồ thủy điện.

Trung tâm dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm; tổ chức vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt I/2021 **hoàn thành trong tháng 5/2021**. Thực hiện tốt các yêu cầu về an toàn sinh học để vận chuyển, bảo quản, sử dụng vắc xin đảm bảo chất lượng khi tiêm phòng tại cơ sở. Các xã, thị trấn quyết liệt hoàn thành việc tiêm phòng đại cho đàn Chó, Mèo **trong tháng 5/2021**.

3.3. Lâm nghiệp

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư. Duy trì nghiêm chế độ trực, tăng cường tuần tra, canh gác của Ban Chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn và các tổ chuyên trách bảo vệ rừng, các chốt gác rừng, kiểm soát chặt chẽ người vào những khu vực rừng có nguy cơ cháy cao. Khẩn trương thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2020 cho nhân dân đảm bảo đúng theo quy định.

Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán trồng rừng cây gỗ lớn trình thẩm định và phê duyệt: Đảm bảo về quy mô, tiến độ thực hiện, chất lượng hồ sơ, không trùng các dự án trồng rừng và các hạng mục lâm sinh đã được phê duyệt.

Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ, UBND xã Nậm Sỏ có phương án trồng bổ sung diện tích rừng bị cháy, báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách **trước ngày 15/5/2021**.

4. Xây dựng nông thôn mới

Tiếp tục duy trì thực hiện các tiêu chí theo Kế hoạch đã giao, giữ vững các tiêu chí đã đạt. Hoàn thành việc khảo sát 3 bản nông thôn mới nâng cao, tập trung quyết liệt làm các bản điểm nông thôn mới nâng cao gắn với du lịch.

Tập trung xây dựng, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục đôn đốc, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ cho các sản phẩm đã đăng ký tham gia OCOP.

5. Phòng chống thiên tai

Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND các xã, thị trấn kiểm tra công tác phòng chống thiên tai, kiểm tra xử lý việc nạo vét, lấn chiếm dòng chảy, tăng cường rà soát khu vực có nguy cơ, có phương án di chuyển dân khỏi những khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét, tăng cường công tác trực phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn từ những ngày đầu mùa mưa.

Ủy ban nhân dân các xã, phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra các dòng suối, công trình thủy lợi, đập dâng thực hiện nạo vét, thanh thải, sửa chữa các công trình trên **xong trước ngày 25/5/2021**.

Giao phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban QLDA XD CB&HTBT di dân TĐC kiểm tra hệ thống thoát nước tại khu vực Phiêng Bay, xã Nậm Cắn. Báo cáo UBND huyện **trong tháng 5/2021**.

Ban QLDA XD CB&HTBT di dân TĐC phối hợp với UBND thị trấn kiểm tra hệ thống thoát nước tránh lũ khu vực hộ gia đình bà Nguyễn Thị Loan - Tổ dân phố 1, thị trấn Tân Uyên. Có phương án xây dựng kè đảm bảo an toàn, chống sạt lở đất trong mùa mưa lũ.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Ban an toàn giao thông huyện, UBND các xã, thị trấn kiểm tra, rà soát hệ thống giao thông, tiến hành phát dọn, tu sửa hệ thống dẫn dòng, cống rãnh đảm bảo tiêu thoát nước; xử lý trước mùa mưa những khu vực có nguy cơ sạt lở cao; chỉnh trang các tuyến đường, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt, đặc biệt là trước, trong thời gian diễn ra bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động phương án phòng chống thiên tai trước ngày bầu cử; xây dựng kịch bản, sẵn sàng ứng phó thiên tai trong ngày diễn ra cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

6. Sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, quản lý đô thị

Tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến chè và các sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện gắn với bao tiêu sản phẩm cho người dân; đặc biệt chú trọng hỗ trợ cho các đơn vị chế biến sâu và xây dựng các sản phẩm OCOP từ Chè. UBND thị trấn Tân Uyên tăng cường tuyên truyền cho người dân có diện tích chè Kim Tuyên ký kết hợp đồng với Công ty cổ phần Trà Than Uyên để tiêu thụ chè búp tươi, chế

biển sản phẩm chè Kim Tuyên.

Thường xuyên kiểm tra quy hoạch kiến trúc xây dựng, thẩm định chặt chẽ việc cấp phép xây dựng các công trình nhà ở riêng lẻ theo quy định hiện hành. Đảm bảo hành lang an toàn giao thông được thông thoáng, bảo đảm cảnh quan môi trường đô thị. Yêu cầu các đơn vị thi công thực hiện tốt, đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình hoàn thành đưa vào sử dụng.

Ban QLDA XDCB&HTBT di dân TĐC đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình, nhất là các công trình trọng điểm như: Trung tâm Văn hóa, sân vận động huyện; Kiểm tra việc thi công cầu trung tâm xã Hồ Mít, đảm bảo an toàn cho người dân và chất lượng tiến độ công trình trong mùa mưa bão.

Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, UBND thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức trồng cây xanh ở địa bàn trung tâm huyện theo Kế hoạch, giao cho các hộ gia đình chăm sóc, quản lý cây xanh trồng trước nhà.

7. Tài chính, thương mại, dịch vụ

Tăng cường công tác quản lý thu, chi, giải ngân ngân sách để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án triển khai thực hiện và giải ngân các dự án tiếp chi, dự án khởi công mới trong năm 2021. Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn trong công tác quyết toán các dự án thuộc chương trình mục tiêu, mục tiêu quốc gia theo phân cấp thẩm quyền. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán các dự án hoàn thành đã đủ hồ sơ theo quy định. Tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020.

Rà soát, lên phương án, giải quyết dứt điểm việc điều chuyển tài sản Trạm Y tế xã Nậm Cắn và Tà Mít; các phòng lớp học, tài sản, cơ sở vật chất các phòng lớp học dôi dư sau sáp nhập cho UBND các xã, thị trấn quản lý. Báo cáo lãnh đạo UBND huyện trong tháng 5/2021.

Các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn rà soát, báo cáo tài sản, cơ sở vật chất hiện có (số thừa, thiếu, nhu cầu, đề xuất) gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp **trước ngày 14/5/2021**. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu phương án điều chuyển tài sản giữa các đơn vị cho phù hợp.

8. Môi trường, quản lý tài nguyên khoáng sản

Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Thông báo thu hồi đất và phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm phục vụ công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện; tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc công tác tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện năm 2021. Hướng dẫn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới duy trì thực hiện tốt tiêu chí số 17 về “Môi trường và

an toàn thực phẩm”.

Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Giải quyết tranh chấp đất đai giữa Nhân dân bản Hát Nam, xã Mường Mít, huyện Than Uyên với nhân dân xã Pắc Ta, huyện Tân Uyên. Hướng dẫn nhà đầu tư các dự án phát triển nông lâm nghiệp khảo sát diện tích quỹ đất có khả năng triển khai thực hiện dự án; hoàn thiện thủ tục về giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động đất đai theo quy định. Trình sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định sản phẩm đo đạc, lập hồ sơ địa chính tại địa bàn thị trấn Tân Uyên.

Tăng cường kiểm tra việc khai thác cát, đá, sỏi trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Tiếp tục đôn đốc UBND xã Pắc Ta thường xuyên nắm bắt tình hình khai thác khoáng sản tại khu vực mỏ vàng, quản lý chặt chẽ, không để tình trạng khai thác trái phép xảy ra. Tăng cường quản lý việc chấp hành bảo vệ môi trường của các dự án thủy điện, các cơ sở sản xuất, kinh doanh gắn với xây dựng đô thị văn minh.

Giao phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá hiện trạng diện tích mặt nước trên địa bàn huyện (ao, hồ), tham mưu xây dựng phương án đấu giá cho thuê mặt nước theo quy định. Báo cáo UBND huyện kết quả rà soát **trước ngày 25/5/2021**.

9. Văn hóa - xã hội

9.1. Y tế

- Đối với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: Bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung Ương, UBND tỉnh để kịp thời có phương án ứng phó đáp ứng hiệu quả với yêu cầu thực tế của dịch bệnh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng cách và yêu cầu 5K theo quy định của Bộ Y tế; xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, trường học, chợ,... và các sự kiện tập trung đông người. Quán triệt chặt chẽ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân thực hiện khai báo y tế kịp thời, trung thực, đặc biệt là những trường hợp ra, vào địa bàn huyện. Quản lý nghiêm ngặt, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh, người đi từ vùng dịch vào địa bàn huyện.

Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện thường xuyên theo dõi, báo cáo UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện về tình hình triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; chủ động, tích cực tham mưu kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh. Thực hiện truy vết thân tộc, triệt để, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly đúng quy định.

- Duy trì tốt công tác khám chữa bệnh thường kỳ tại các cơ sở y tế. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Tiếp tục

kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì ATTP” năm 2021.

9.2. Giáo dục

- Tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các đơn vị trường học; vệ sinh trường lớp xanh-sạch-đẹp-an toàn. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong trường học. Kiểm tra chất lượng giáo dục các đơn vị trường theo kế hoạch; kiểm tra học kỳ II, nghiệm thu chất lượng giáo dục giữa các ngành học, bậc học; tổng hợp điểm, duyệt thống kê các đơn vị trường; xét HTCT TH cho học sinh lớp 5, xét TN THCS; tổ chức Hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm triển khai dạy học lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 (lần 2); tiếp tục tổ chức ngày Hội tư vấn, tuyển sinh lớp 10, học nghề cho học sinh lớp 9 tại các trường THCS trên địa bàn huyện.

- Giao UBND các xã phối hợp với các đoàn thể, trường học trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, vận động duy trì sĩ số học sinh. Từng bước xóa bỏ hủ tục lạc hậu như cấm bản làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.

9.3. Văn hóa - Thông tin

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền rộng rãi, kịp thời, dễ hiểu về tình hình diễn biến dịch, các quy định, biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đôn đốc ban chỉ đạo phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” các xã, thị trấn triển khai thực hiện phong trào “TD ĐKXD ĐSVH” năm 2021; thực hiện tiêu chí văn hóa trong chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và duy trì nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa trong xây dựng văn minh đô thị. Đôn đốc các xã triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã, bản nông thôn mới nâng cao gắn với phát triển du lịch huyện Tân Uyên giai đoạn 2021-2025 năm 2021.

Tập trung tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền nghị quyết đại đảng bộ các cấp, Đại hội XIII của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào "TDĐKXDĐSVH"; xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị và tuyên truyền các ngày Lễ lớn trong tháng 5.

Đối với nhà Bưu điện - Văn hóa xã Nậm Sỏ đã xuống cấp hư hỏng nặng; yêu cầu UBND xã Nậm Sỏ bố trí địa điểm giao dịch của bưu điện xã đảm bảo an toàn. Giao phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu văn bản đề nghị Bưu điện tỉnh Lai Châu thực hiện các thủ tục để thanh lý nhà Bưu điện - Văn hóa này để đảm bảo an toàn cho Nhân dân.

9.4. Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tăng cường nắm địa bàn; rà soát, quản lý chặt chẽ công dân của địa bàn

đang ở nước ngoài, đi lao động trong nước đặc biệt từ vùng có dịch Covid -19, người nước ngoài đi du lịch hoặc đến làm việc tại địa bàn huyện.

Đảm bảo các chế độ chính sách cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; tiến hành sửa chữa nhà cho người có công. Làm tốt công tác cai nghiện trên địa bàn.

10. Công tác nội vụ, nội chính

Công tác nhân sự, ổn định, kiện toàn tổ chức các phòng ban, UBND các xã, thị trấn. Hoàn thành việc rà soát biên chế các các phòng ban, UBND các xã, thị trấn **trong tháng 5/2021**; thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức; tham mưu xếp hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khuyến nông và chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng cho Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp và Ban quản lý rừng phòng hộ đúng quy định. Tiếp tục thực hiện các nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng kế hoạch chuyển đổi vị trí việc làm theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP năm 2021 của Chính phủ.

Giao Phòng Nội vụ tham mưu thực hiện công tác cải cách hành chính, có giải pháp cụ thể để thực hiện toàn diện cải cách hành chính năm 2021 và các năm tiếp theo.

Tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, đề nghị, nhất là các kiến nghị vướng mắc còn tồn đọng chưa giải quyết dứt điểm. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về việc chấp hành đúng quy định của pháp luật, hạn chế đơn thư, nhất là đơn thư vượt cấp.

11. Quốc phòng, an ninh

Đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ theo kế hoạch. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt tội phạm về ma túy, trộm cắp tài sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đảm bảo tiến độ cấp thẻ CCCD theo kế hoạch. Chủ động công tác nắm tình hình, thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử và ngày bầu cử; chủ động phương án phòng ngừa đối phó với các hành vi gây mất ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội, hoạt động chống phá cuộc bầu cử. Giao Công an huyện lập các chuyên án điều tra các vụ đốt phá rừng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

12. Công tác phối hợp

Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, công tác giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai, thực hiện của chính quyền các cấp trên địa bàn huyện.

Các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ tháng 4 năm 2021. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy; (B/c)
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Thành viên UBND huyện;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện;
- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Công TTĐT huyện (đăng tải);
- Lưu: VT, VP, TH.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Sơn